

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HỒNG DIỄN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng phải bảo đảm chất lượng công trình, chú trọng

công tác phòng cháy, chữa cháy, đầu tư hệ thống chữa cháy tự động để phòng sự cố xảy ra. Ngoài ra, nhà đầu tư cần bổ sung đầu tư hệ thống cây xanh quanh chợ, hệ thống điện, hệ thống bảo quản lạnh và khu vệ sinh để phục vụ tốt

**THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo thẩm tra các tờ trình về việc: điều chỉnh mức kinh phí hỗ trợ đại với các chủ lò sản xuất với tái khu vực cầu Ngành, thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ); xin ý kiến về kinh phí thực hiện để án thí điểm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; điều chỉnh và hạch toán số thuế phát sinh đã nộp năm 2016 của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà; mua xe ô tô của Sở Giao thông Vận tải; mua xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác làm tin lưu động của Báo Thái Bình.

Sau khi nghe các đại biểu trao đổi, thảo luận, đồng chí Trưởng Trọng Thắng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với cơ chế điều chỉnh mức kinh phí hỗ

trợ của UBND tỉnh đối với các chủ lò sản xuất với tái khu vực cầu Ngành đồng thời đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh bổ sung, cụ thể hóa cơ chế hỗ trợ dựa trên cơ chế đã ban hành; UBND huyện Quỳnh Phụ tiếp tục vào cuộc quyết liệt để hoàn thành sớm việc xóa bỏ lò sản xuất với theo đúng tiến độ, bảo vệ môi trường, ổn định tình hình địa phương.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thống nhất với nội dung tờ trình xin ý kiến về kinh phí thực hiện để án thí điểm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường; đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chọn trường thí điểm phải bố trí phòng đọc thân thiện, gần gũi, thuận tiện thu hút học sinh; trang bị cơ sở vật chất, đầu sách phải phù hợp với từng đối tượng học sinh; chỉ đạo các trường được chọn thí điểm phải có kế hoạch, cơ chế cụ thể tạo thói quen đọc sách cho học sinh.

nhất cho người dân. Riêng đối với chợ Kỳ Bá do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Thành Công đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương và UBND thành phố Thái Bình kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về những vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng chợ để tránh hiện tượng biến tướng nhà ở trong dự án này.

Cho ý kiến về việc điều chỉnh và hạch toán số thuế phát sinh đã nộp năm 2016 của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với nội dung tờ trình của UBND tỉnh cho phép chuyển 100% thuế giá trị gia tăng thêm của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà điểu tiết cho ngân sách cấp tỉnh năm 2016.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với nội dung tờ trình của UBND tỉnh cho phép Sở Giao thông Vận tải mua 1 xe ô tô mới loại 4 - 5 chỗ ngồi thay thế ô tô cũ và cho phép Báo Thái Bình mua 1 xe ô tô chuyên dùng loại 7 - 8 chỗ ngồi phục vụ công tác làm tin lưu động.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; dự kiến nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ tư; dự kiến kế hoạch giám sát của các ban HĐND tỉnh năm 2018.

**ĐỒNG CHÍ ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thái Bình là quê hương giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, trong chiến tranh đã có hàng vạn người con xung phong lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Kết thúc chiến tranh, Thái Bình có trên 51.000 liệt sĩ, gần 33.000 thương binh, bệnh binh, hơn 5.000 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Điều đó thể hiện sự hy sinh to lớn của nhân dân Thái Bình trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Thái Bình cũng là một trong những tỉnh thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công, từ việc nhận chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giải quyết trợ cấp cho hàng trăm nghìn lượt người có công và thân nhân của người có công; hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 4.000 nhà ở cho người có công với cách mạng với số tiền hàng trăm tỷ đồng... Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, trong suốt những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới công tác "Đền ơn đáp nghĩa", dù là dù dù đất nước còn nhiều khó khăn song đã ban hành nhiều chính sách về chăm sóc, ưu đãi người có công với cách mạng. Đồng chí đề nghị tỉnh Thái Bình tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa" để bù đắp những đau thương, mất mát của các mẹ Việt Nam anh hùng,

các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước chúc các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng có nhiều sức khỏe, đồng thời bày tỏ mong muốn người có công với cách mạng tỉnh Thái Bình nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình nói riêng, đất nước Việt Nam nói chung ngày càng giàu mạnh, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no cho nhân dân.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với người có công tỉnh Thái Bình nói riêng, người có công cả nước nói chung. Tiếp thu ý kiến của các đồng chí Phó Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh hứa sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Quốc gia - Liệt sĩ, trong đó trước mắt tập trung xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công, tiếp tục chăm lo đời sống người có công, phấn đấu xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu người có công tỉnh biểu tình Thái Bình đã có buổi gặp mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

**GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

quan tâm mà còn tạo sức hấp dẫn, cuốn hút bạn đọc, được bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao khi tập trung phân tích sâu vấn đề và theo đến cùng sự kiện. Đài PTTH tỉnh nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, tạo sức hấp dẫn với người xem. Nội dung thông tin trên Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạp chí Văn nghệ Thái Bình đa dạng, phong phú với nhiều bài viết, tác phẩm có chiều sâu. Qua đó, cung cấp nhiều thông tin bổ ích, hấp dẫn, góp phần phục vụ đắc lực việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí trung ương đồng trên địa bàn tỉnh có gần 500 tin, bài phản

ánh về các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh (riêng quý II có trên 200 tin, bài). Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh được tiếp tục quan tâm, giúp các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của công chúng.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các văn bản định hướng công tác tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trọng tâm là: Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và các nghị quyết,

**LIÊN HOAN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

Liên hoan "Tiếng kèn Đới ta" là hoạt động truyền thống, là dịp để các cung thiếu nhi, nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác đội và phong trào thanh thiếu

nhì. Thông qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng những mầm non năng khiếu nghệ thuật cho quê hương, đất nước. Đây cũng là dịp để thanh thiếu nhi Thái Bình giao lưu, học tập, rèn luyện cũng như giới thiệu về lịch sử và con người Thái Bình với các tỉnh, thành phố bạn.

Nhân dịp này, ban tổ chức liên hoan đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho các em thiếu nhi nghèo vượt khó.



**ĐỒNG HƯNG**

**Bồi dưỡng lý luận điển tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017**

Ban Chỉ đạo điển tập khu vực phòng thủ huyện Đồng Hưng vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận cho gần 100 cán bộ nằm trong khung điển tập khu vực phòng thủ khối B gồm: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hưng năm 2017.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã nghe giảng viên Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh triển khai một số nội dung công tác tham mưu quân sự và văn kiện chủ yếu khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; cách thức tổ chức và phương pháp điển tập khu vực phòng thủ huyện và các trạng thái về quốc phòng; hướng dẫn xây dựng các loại văn kiện khối Đảng, đoàn thể, khối chính quyền. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, trình độ cho cán bộ tham gia điển tập, giúp nắm được nguyên tắc, lý luận cơ bản trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện; thứ tự các bước tiến hành công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện điển tập khu vực phòng thủ huyện, làm cơ sở để tham gia điển tập khu vực phòng thủ huyện năm 2017 đạt kết quả cao.

**THU HIỆN**

**Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương lần thứ VI**

Trong hai ngày 4 - 5/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017, các cấp hội CCB huyện Kiến Xương tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tổ chức tốt các hoạt động tình nghĩa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Nhiệm kỳ qua, hội viên CCB huyện Kiến Xương ủng hộ trên 14 tỷ đồng, hiến hơn 370.000m<sup>2</sup> đất, góp hơn 74.000 ngày công, phá dỡ hơn 10.900m<sup>2</sup> dài tường bao, công đầu góp phần xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới. Hội CCB từ huyện đến cơ sở đã tổ chức 453 lớp huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng, trừ dịch bệnh... cho hơn 19.000 lượt hội viên; toàn hội có 25 doanh nghiệp, 98 trang trại, gia trại, 18 HTX, xí nghiệp do CCB đứng đầu tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương, góp phần giảm tỷ lệ hội viên nghèo xuống còn 1,8%.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 26 đồng chí đại diện Hội CCB tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**TIẾN ĐẠT**

**Bồi dưỡng kỹ năng làm báo đa phương tiện**

Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) phối hợp với Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng làm báo đa phương tiện cho gần 30 hội viên, phóng viên các cơ quan báo chí

thuộc tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Hải Phòng tại Báo Thái Bình vào sáng ngày 5/7.

Trong ba ngày, từ 5 - 7/7/2017 các học viên sẽ được học tập về nội dung: ngôn ngữ hình ảnh; ứng dụng tin tức hình ảnh

**BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHỤ DỤC Kỷ niệm 10 năm thành lập**

Sáng ngày 5/7, Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục được thành lập theo Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 15/3/2007 của UBND tỉnh, là bệnh viện hạng III trực thuộc Sở Y tế. Từ buổi đầu Bệnh viện chỉ có 3 khoa, 1 phòng, 70 giường bệnh với tổng số 40 cán bộ, viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn. Sau 10 năm xây dựng, phát triển, Bệnh viện hiện có 4 khoa, 11 phòng, 135 cán bộ, viên chức, 300 giường

hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là hoạt động gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn...

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Sở Y tế ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các thể hệ viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa Phụ Dục và mong muốn cán bộ, viên chức Bệnh viện tiếp tục đoàn kết, rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đưa Bệnh viện tiếp tục phát triển, là địa chỉ tin cậy của người bệnh, hiến tặng của ngành Y tế Thái Bình.

**THANH THƯỜNG**

**HÀ DUNG**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THÁI THUY Xét xử lưu động 3 vụ án ma túy**

Tại hội trường UBND xã Thụy Liên (Thái Thụy), Tòa án nhân dân huyện Thái Thụy vừa tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động 3 vụ án hình sự liên quan tới hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

3 bị cáo bị truy tố đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy gồm: Đỗ Ngọc Anh, sinh năm 1993, trú tại thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn (Thái Thụy); Đoàn Minh Dương, sinh năm 1998, trú tại thôn Hạ Tập, xã

Thụy Bình (Thái Thụy); Nguyễn Mạnh Minh, sinh năm 1993, trú tại xã Đông Tân (Đông Hưng).

Căn cứ các điều, khoản của Bộ luật Hình sự và các tình tiết vi phạm pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Anh 5 năm tù, bị cáo Đoàn Minh Dương 1 năm 9 tháng tù và bị cáo Nguyễn Mạnh Minh 1 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

**TRẦN TUẤN**

**KỶ HỢP THỨ TƯ...**

*(Tiếp theo trang 1)*

tăng 1%. Thu ngân sách đạt kết quả tốt; công tác quản lý, điều hành thủ, chi ngân sách bảo đảm đúng quy định của Nhà nước. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công; các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Kỷ họp đã thông qua các báo cáo về kết quả thực hiện thủ, chi ngân sách nhà nước; công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường; công tác giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất... Các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến vào các báo cáo thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 của các ngành khối Nội chính; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ ba và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tư của HĐND thành phố; báo cáo thẩm tra, giám sát của các ban HĐND thành phố.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, trong 6 tháng cuối năm, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm; rà soát, bổ sung, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong chương trình công tác của UBND thành phố năm 2017. Trong đó, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh để thu hút các doanh nghiệp đầu tư; tiếp tục thu hút các thành phần kinh tế vào đầu tư phát triển các khu thương mại, dịch vụ, chế biến thực phẩm sạch và phát triển dịch vụ du lịch; tiếp tục quy hoạch vùng tích tụ ruộng đất, vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa với mô lớn thu hút các doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050...

**ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN...**

*(Tiếp theo trang 1)*

cấp bộ đoàn trong khối không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, nhờ đó tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên đạt 76,5%.

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quyết tâm xây dựng lớp thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 21 đồng chí; bầu 6 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

\* Sáng ngày 5/7, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đồng Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

5 năm qua, với những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ đoàn và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên huyện Đồng Hưng lần thứ XIV đã được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác; tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi phát triển. Nội dung, phương thức giáo dục không ngừng được đổi mới; các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Công tác xây dựng đoàn được chú trọng; công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh được tăng cường; uy tín và vị thế chính trị của tổ chức đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội tiếp tục được nâng lên...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đoàn Thanh niên huyện Đồng Hưng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng lớp thanh niên Đồng Hưng có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống lành mạnh, tiên phong, gương mẫu, tuân thủ pháp luật. Cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tham gia các tổ chức do đoàn thanh niên làm nòng cốt và phụ trách.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa XV gồm 23 đồng chí; bầu 18 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

**THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC**

Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển:

- 1. Số lượng và chỉ tiêu:**  
01 chỉ tiêu (nữ) chuyên ngành đào tạo diễn viên sân khấu
- 2. Tiêu chuẩn:**  
- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đúng với chuyên ngành cần tuyển.  
- Tuổi đời không quá 30 tuổi  
- Ưu tiên con thương binh, liệt sĩ, thanh niên xung phong đã hoàn thành nghĩa vụ... và những người có kinh nghiệm công tác ở các cơ quan, đơn vị từ 1 năm trở lên và những người đã hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên ngành.
- 3. Hồ sơ dự tuyển gồm:**  
- Đơn xin dự tuyển (theo mẫu)  
- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định (có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú).  
- Bản sao giấy khai sinh  
- Bản photo tờ công chứng các văn bằng chứng chỉ, kết quả học tập toàn khóa học.  
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp còn giá trị.  
- Các giấy tờ khác kèm theo có liên quan đến hồ sơ  
- 02 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận
- 4. Địa điểm thời gian nhận hồ sơ:**  
- Nhận hồ sơ: Phòng hành chính Đoàn Cải lương Thái Bình. Trong giờ hành chính là 20 ngày làm việc kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai.  
*(Trường hợp không trúng tuyển không trả lại hồ sơ).*